



ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง กำหนดการสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

.....
ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบ
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล (ครั้งที่ 2) ตามประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จะคลี่คลาย นั้น

บัดนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงอาศัยอำนาจ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2551 เรื่อง มอบอำนาจ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด /กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทน จึงกำหนดการสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครู กศน.
ตำบล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์)

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู กศน.ตำบล)
แบบท้ายประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565

วัน /เวลาสอบ	วิธีการสรรหาและเลือกสรร	สถานที่	เอกสาร/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น.	การประเมินครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)	อาคารเรียน กศน.อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี สำนักงาน กศน. จังหวัดสุราษฎร์ธานี	1. บัตรประจำตัวสอบ 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. ปากกาสีน้ำเงิน 4. หน้ากากอนามัย 5. ใบแสดงผลการตรวจ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจ
เวลา 10.30 – 11.30 น.	ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (50 คะแนน)		

หมายเหตุ

- ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด 19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบโดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจมาแสดงเพื่อเข้ารับการสอบ โดยเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบต้องติดตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับข้อกำหนดหรือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกำหนดด้วย หากผู้เข้าสอบไม่นำหลักฐานดังกล่าวมายื่นก่อนเข้าห้องสอบ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาในการสอบ
- ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อและกระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบใส่กางเกงยีนส์ กระโปรงยีนส์และรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
- ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) วิทยุติดตัว วิทยุสื่อสาร นาฬิกาโทรศัพท์ (Smart Watch) เป็นต้นรวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกรูปภาพ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณอุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีบริการรับฝากอุปกรณ์สิ่งของดังกล่าว กรณีทรัพย์สินของผู้เข้าสอบสูญหาย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

4. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบกับบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
5. ผู้เข้าสอบที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สามารถแจ้งเลขประจำตัวผู้สมัครพร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จรับเงิน ได้ที่กรรมการกลาง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 – 07.30 น. ณ กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 อย่างเคร่งครัด

๐๓
)